

Thông báo về cookie

Cookie là gì?

Cookie là các tệp dữ liệu nhỏ chứa văn bản mà một trang web yêu cầu thiết bị của bạn lưu trữ. Cookie được sử dụng vì nhiều lý do, trong đó có việc cho phép trang web cung cấp chức năng (như ghi nhớ bạn đã đăng nhập) hoặc cho phép trang web hoạt động hiệu quả hơn. Các công nghệ khác, bao gồm dữ liệu chúng tôi lưu trữ trên trình duyệt web hoặc thiết bị của bạn, mã định danh liên kết với thiết bị của bạn, và các phần mềm khác, được sử dụng cho các mục đích tương tự. Cookie do nhà điều hành trang web cung cấp được gọi là "cookie của bên thứ nhất". Chỉ nhà điều hành trang web mới có thể truy cập cookie của bên thứ nhất mà họ thiết lập. Cookie do các bên không phải chủ sở hữu trang web thiết lập được gọi là "cookie của bên thứ ba". Cookie của bên thứ ba cho phép cung cấp các tính năng hoặc chức năng của bên thứ ba trên hoặc thông qua trang web (như quảng cáo, nội dung tương tác và chia sẻ trên mạng xã hội). Các bên thiết lập những cookie của bên thứ ba này có thể nhận dạng thiết bị của bạn cả khi thiết bị truy cập trang web được đề cập cũng như khi thiết bị truy cập các trang web khác đã hợp tác với bên thứ ba đó. Một số cookie chỉ tồn tại trên thiết bị của bạn trong khi bạn đang truy cập một trang web hoặc sử dụng một dịch vụ. Chúng được gọi là cookie "phiên". Các loại cookie khác có thể vẫn tồn tại trên thiết bị của bạn sau khi bạn rời khỏi trang web hoặc ngừng sử dụng dịch vụ. Chúng được gọi là cookie "liên tục". Cookie không phải là cách duy nhất để nhận dạng hoặc theo dõi khách truy cập vào một trang web. Đôi khi, chúng tôi có thể sử dụng các công nghệ tương tự khác, như bọ web (đôi khi được gọi là "pixel theo dõi" hoặc "gif trong suốt"). Đây là những tệp đồ họa nhỏ chứa mã định danh duy nhất cho phép chúng tôi nhận biết khi một người truy cập trang web Degreed hoặc mở email chúng tôi gửi. Công nghệ này cho phép chúng tôi, chẳng hạn, theo dõi các mẫu lưu lượng truy cập của người dùng từ trang này sang trang khác trong Trang web của chúng tôi, phân phối hoặc liên lạc với cookie, biết được liệu bạn có đến Trang web của chúng tôi từ một quảng cáo trực tuyến hiển thị trên trang web của bên thứ ba hay không, cải thiện hiệu suất Trang web và đo lường sự thành công của các chiến dịch tiếp thị qua email. Trong nhiều trường hợp, các công nghệ này dựa vào cookie để hoạt động bình thường, vì vậy, việc từ chối cookie thường sẽ làm suy giảm hoạt động của chúng.

Việc Degreed sử dụng cookie

Trang web Degreed sử dụng cookie khi bạn xem trang web từ trình duyệt máy tính, trình duyệt di động hoặc khi bạn sử dụng bất kỳ tiện ích mở rộng trình duyệt Degreed nào. Thông báo này cung cấp thông tin về việc Degreed sử dụng cookie trên trang web công khai của mình. Để biết thông tin về cookie được ứng dụng Degreed sử dụng, bạn có thể tham khảo thông báo về cookie hiện có sau khi đăng nhập vào ứng dụng.

Degreed sử dụng cookie để:

- nhận dạng người dùng
- ghi nhớ các tùy chọn tùy chỉnh của người dùng
- cung cấp cho người dùng các dịch vụ và tính năng trên trang web hoặc nền tảng
- cải thiện các sản phẩm dịch vụ của Degreed.

Cookie thiết yếu

Khi bạn truy cập trang web Degreed hoặc sử dụng nền tảng Degreed, vì lý do kỹ thuật, cần có một số cookie cần thiết để trang web Degreed hoặc nền tảng Degreed hoạt động. Chúng tôi gọi đây là những cookie "thiết yếu".

Cookie không thiết yếu trên trang web Degreed

Khi bạn truy cập trang web Degreed, ngoài các cookie thiết yếu, một số cookie không thiết yếu cũng có thể được cung cấp cho thiết bị của bạn. Những cookie này có thể là:

- Cookie cá nhân hóa để nâng cao hiệu suất hoặc chức năng của trang web Degreed nhưng các cookie này không thiết yếu trong việc sử dụng trang web.
- Cookie phân tích giúp chúng tôi hiểu những trang nào đang được truy cập nhiều nhất, khách truy cập của chúng tôi đến từ những miền nào (ví dụ: google.com), các máy chủ của chúng tôi bận rộn nhất khi nào, những trang web nào đang giới thiệu người dùng đến với chúng tôi, cách trang web Degreed được sử dụng, mức độ hiệu quả của các chiến dịch tiếp thị của chúng tôi hoặc để giúp tùy chỉnh trang web Degreed cho bạn.
- Cookie tiếp thị cho phép bạn chia sẻ các trang và nội dung thông qua mạng xã hội của bên thứ ba và các trang web khác hoặc xem hoạt động của Degreed trên mạng xã hội hoặc các trang web khác.

Thông tin về các cookie được cung cấp cho thiết bị của bạn và các tùy chọn để bạn chấp nhận hoặc từ chối những cookie đó được nêu trong biểu ngữ cookie hiển thị với bạn khi bạn truy cập trang web Degreed. Bạn cũng có thể thấy thông tin này trong trung tâm quản lý cookie tại đây. Nếu bạn muốn thay đổi ý định về các cookie không thiết yếu mà bạn đã hoặc chưa chấp nhận, hoặc nếu bạn muốn xem lại các lựa chọn cookie của mình, bạn có thể thực hiện [tại đây](#).

Tôi có những tùy chọn quyền riêng tư nào?

Khi truy cập trang web Degreed, bạn có thể kiểm soát những cookie không thiết yếu nào được cung cấp cho thiết bị của bạn bằng cách sử dụng nền tảng quản lý chấp thuận cookie của chúng tôi [tại đây](#). Ngoài ra, bạn có thể ngăn việc lưu trữ dữ liệu cookie bằng cách điều chỉnh cài đặt trình duyệt của mình; tuy nhiên, nếu bạn vô hiệu hóa các cookie thiết yếu hoặc một số cookie không thiết yếu thì trang web Degreed có thể không hoạt động bình thường.

Cookie trên các trang web khác

Người dùng có thể được chuyển hướng đến các trang web khác thông qua các liên kết trong Degreed. Degreed không kiểm soát hoạt động của các trang web khác không thuộc quyền sở hữu hoặc kiểm soát của Degreed. Thiết bị của bạn có thể nhận được cookie hoặc các công nghệ tương tự khác từ các trang web khác và những trang web đó không tuân theo Chính sách quyền riêng tư hoặc Thông báo về cookie của Degreed. Các nhà cung cấp bên thứ ba, bao gồm Google, có thể sử dụng cookie để phân phát quảng cáo dựa trên các lần truy cập trước đó vào Degreed.com của người dùng.